

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสำคัญขององค์กร กรมบังคับคดี

<p>ผู้ส่งมอบ: : ศาล/สำนักงานประมาณ /สำนักงานก.พ./สำนักงาน ก.พ.ร. /สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ /สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พันธมิตร: ศาล /กรมที่ดิน /สถาบันการเงิน /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ให้ความร่วมมือ : คกก.กำหนดราคาทรัพย์สิน /ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท /ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้</p>	<p>หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 : 1. บังคับคดีแพ่งตามคำสั่งศาล 2. บังคับคดีล้มละลายตามคำสั่งศาล 3. บังคับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นิตตามคำสั่งศาล 4. ตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 5. ชำระบัญชีทางหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำสั่งศาล 6. รับวางทรัพย์สินจากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์สิน 7. ประเมินราคาทรัพย์สิน 8. การเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือ หรือประกาศของศาล หรือหน่วยงานในสังกัดกรม 9. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี 10. บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดี และด้านอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของกรม 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม ตามรัฐธรรมนูญหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคำสั่งศาล</p> <p>และยังมีหน้าที่และอำนาจตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้เจ้าพนักงาน บังคับคดี กรมบังคับคดี มีหน้าที่ในการยึดทรัพย์สิน จำหน่ายทรัพย์สิน และอายัดทรัพย์สิน เพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที่ศาลออกหมายบังคับคดีกำหนดให้ชำระเงิน ในส่วนบังคับทางปกครองเมื่อศาลออกหมายบังคับคดี และแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งทางปกครองจะต้องทำการสืบทรัพย์สินแล้วแจ้งให้พนักงานบังคับคดีทราบพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามหมายบังคับคดี</p> <p>วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ</p>	<p>ภารกิจ/บริการหลัก: บริการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นิตตามคำสั่งศาล การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยดำเนินการยึดอายัด และจำหน่ายทรัพย์สิน รวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ตลอดจนกำกับภารกิจกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ อย่างเป็นธรรม</p> <p>คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ: ดำเนินการตามคำสั่งศาลเพื่ออำนวยความยุติธรรม อย่างเป็นธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>
<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคคล/ชุมชน/องค์กร ที่ได้รับผลกระทบจากการกิจของกรมฯ ความต้องการ: ความถูกต้อง/ความเป็นธรรม/ความโปร่งใส</p>	<p>ค่านิยม : "I AM LED" I คือ Integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์, A คือ Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบ, M คือ Management หมายถึง การบริหารจัดการ, L คือ Learning หมายถึง การเรียนรู้ตลอดเวลา, E คือ Excellence หมายถึง ความเป็นเลิศ, D คือ Digital หมายถึง การใช้เทคโนโลยี</p> <p>วัฒนธรรมองค์กร : บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม</p> <p>งบประมาณ : 1,038,764,100 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564</p> <p>รายได้ : 4,931,517,843.72 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564</p> <p>จำนวนบุคลากร : 3,482 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564</p>	<p>ผู้รับบริการ/ความต้องการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหนี้ : ได้รับความชำระหนี้ตามคำพิพากษาอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว 2. ลูกหนี้ : ชำระหนี้ตามคำพิพากษาอย่างเป็นธรรม 3. ผู้ซื้อทรัพย์สิน : ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก
<p>สมรรถนะหลักขององค์กร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการบังคับคดี 2. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและกระบวนการทำงานด้วยระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 	<p>กฎหมาย ประกอบด้วย : 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง 2. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4. กฎหมายเฉพาะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย เช่น พรบ.การบิ่น พรบ. โทรมณนาม ประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น</p> <p>ระเบียบประกอบด้วย : 1. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. 2522 2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินผู้มีอำนาจออกคำสั่งเกี่ยวกับชำระหนี้ พ.ศ. 2558</p> <p>ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปรับปรุงระดับบุคคล : KPI, PDCA, กิจกรรม KM /IDP 2. การปรับปรุงหน่วยงาน : PDCA การให้บริการประชาชน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การสร้างนวัตกรรม 3. การปรับปรุงข้ามสายงาน : Service Excellence/การปรับปรุงยุทธศาสตร์องค์กรภายใต้แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า/การบริหารจัดการองค์กรภายใต้แนวคิด XYZ /PDCA/ PMQA/ ITA / Word Bank 	<p>สภาพแวดล้อมการแข่งขัน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้ระบบเศรษฐกิจไม่หมุนเวียน มีแนวโน้มทำให้กระบวนการบังคับคดีเพิ่มขึ้น 2. สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากภัยพิบัติโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) ทำให้การดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
<p>แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานประจำปีหน่วยงานภาครัฐ 2. Web site กระทรวงยุติธรรม 3. World Bank 4. สำนักงาน ก.พ.ร. 	<p>การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายของการทำธุรกิจรูปแบบใหม่:กฎหมาย ที่มีอยู่เดิมไม่เอื้ออำนวยต่อการบังคับคดีทำให้ต้องมี การปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. เทคโนโลยีสู่ Thailand 4.0 : สร้างโอกาสในการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันให้เกิดความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 3. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี, IT, Smart Phone ทำให้ช่องทางให้บริการ/รับบริการมากขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการกิจการของสถาบันการเงินและการจัดการสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 	<p>ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ : (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)</p> <p>ด้านพันธกิจ : 1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีการวางทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สิน และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้</p> <p>ด้านปฏิบัติการ : 1. มีสำนักงานกระจาย ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถดำเนินการเชิงรุกในการให้ความรู้ เด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี 2. มีระบบดิจิทัลที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการด้านการบังคับคดี 3. มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลหรือขอและสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย</p> <p>ด้านบุคลากร : 1. มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี</p> <p>ด้านสังคม : 1. มีองค์ความรู้ด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคีเครือข่ายที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบังคับคดีมากขึ้น</p>
<p>ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ : (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)</p> <p>ด้านพันธกิจ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำแนวคิดที่ดีในการบังคับคดีมาพัฒนา มาดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านปฏิบัติการ : 1. แนวโน้มสารสนเทศ 4.0 เป็นความท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อการบังคับคดีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านบุคลากร : 1. การเกษียณอายุราชการของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีมีอัตราเพิ่มขึ้น 2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงานและมีการย้ายไปส่วนราชการอื่นสูงขึ้น</p> <p>ด้านสังคม : 1. ประชาชนต้องการความรู้มากขึ้นในเรื่องการบริหารทรัพย์สิน กฎหมายบังคับคดีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมอย่างรวดเร็วในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีแนวโน้มของปัญหาการชำระหนี้มากขึ้นจะนำไปสู่กระบวนการบังคับคดีที่ซับซ้อนมากขึ้น</p>	<p>ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ : (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)</p> <p>ด้านพันธกิจ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำแนวคิดที่ดีในการบังคับคดีมาพัฒนา มาดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านปฏิบัติการ : 1. แนวโน้มสารสนเทศ 4.0 เป็นความท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อการบังคับคดีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านบุคลากร : 1. การเกษียณอายุราชการของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีมีอัตราเพิ่มขึ้น 2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงานและมีการย้ายไปส่วนราชการอื่นสูงขึ้น</p> <p>ด้านสังคม : 1. ประชาชนต้องการความรู้มากขึ้นในเรื่องการบริหารทรัพย์สิน กฎหมายบังคับคดีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมอย่างรวดเร็วในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีแนวโน้มของปัญหาการชำระหนี้มากขึ้นจะนำไปสู่กระบวนการบังคับคดีที่ซับซ้อนมากขึ้น</p>	<p>ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ : (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)</p> <p>ด้านพันธกิจ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำแนวคิดที่ดีในการบังคับคดีมาพัฒนา มาดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านปฏิบัติการ : 1. แนวโน้มสารสนเทศ 4.0 เป็นความท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเพื่อการบังคับคดีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านบุคลากร : 1. การเกษียณอายุราชการของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีมีอัตราเพิ่มขึ้น 2. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงานและมีการย้ายไปส่วนราชการอื่นสูงขึ้น</p> <p>ด้านสังคม : 1. ประชาชนต้องการความรู้มากขึ้นในเรื่องการบริหารทรัพย์สิน กฎหมายบังคับคดีและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี 2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมอย่างรวดเร็วในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีแนวโน้มของปัญหาการชำระหนี้มากขึ้นจะนำไปสู่กระบวนการบังคับคดีที่ซับซ้อนมากขึ้น</p>